

เหตุการณ์สำคัญ

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ เดือน มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้น 2.4% (yoy) และ 2.1% (yoy) ตามลำดับ เนื่องจากฐานต่ำปีก่อน ส่วนยอดค้าปลีก เดือน มีนาคม 2561 ขยายตัว 0.6% (mom) จากยอดจำหน่ายรถยนต์
- ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง กล่าวในงานประจำปี Boao Forum for Asia เน้นย้ำความสำคัญของการเปิดประเทศมากขึ้น ทำให้สถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ จีน เริ่มผ่อนคลายลง
- GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ของประเทศจีนขยายตัว 6.8% (yoy) สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด และทรงตัวจากไตรมาส 4 ปี 2560
- ศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทยมีมติรับวินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ส ว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจมีผลให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิมในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน มีนาคม 2561 เพิ่มขึ้น 2.4% (yoy) และ 2.1% (yoy) ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำจากการลดราคาแพ็คเกจโทรศัพท์ในเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน
- ยอดค้าปลีกเดือน มีนาคม 2561 ขยายตัว 0.6% (mom) หลังจากหดตัวติดต่อกัน 3 เดือน โดยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นจากรถยนต์และชิ้นส่วน หากตัดการบริโภครถยนต์และชิ้นส่วน ยอดค้าปลีกจะขยายตัวได้ 0.2% (mom) ทรงตัวจากเดือนก่อน บ่งชี้ว่าการใช้จ่ายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ยุโรป

- นาย Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่าเศรษฐกิจปี 2561 จะขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และยังคงมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะสามารถเร่งตัวเข้าสู่เป้าหมายที่ 2.0% (yoy) ได้ในระยะเวลาสั้น

เอเชีย

จีน

- ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง กล่าวในงานประจำปี Boao Forum for Asia เน้นย้ำความสำคัญของการเปิดประเทศมากขึ้น โดยจะเพิ่มการนำเข้าสินค้า ลดกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ในการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มความเข้มงวดในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และจะเร่งเปิดเสรีในตลาดการเงินมากขึ้นในปี 2561 พร้อมกันนี้ จีนจะเปิดเสรีในอุตสาหกรรมรถยนต์และอนุญาตให้บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาเปิดโรงงานสามารถถือครองธุรกิจของตนได้ 100% จากที่ก่อนหน้านี้จะต้องร่วมทุนกับจีน
- GDP ไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัว 6.8% (yoy) ทรงตัวจากไตรมาส 4 ปี 2560 และสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์

ไทย

- ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับวินิจฉัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ส ว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ใน 2 ประเด็น คือ คือ
    - 1) การตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองของบุคคลที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
    - 2) การอำนวยการความสะดวกให้กับผู้พิการในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
- หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สนข. จะต้องนำ พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. กลับมาแก้ไขหรือเริ่มกระบวนการร่างใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิมใน เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+1.57%	+0.77%	M-S50 HiDiv HiDivPlus	Slightly Underweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,767.17 จุด เพิ่มขึ้น 1.57% WoW หลังความกังวลจากปัจจัยต่างประเทศผ่อนคลายลง สำหรับปัจจัยภายในประเทศที่สำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บอร์ด กสทช. มีมติชะลอพิจารณาหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ซึ่งต้องรอ สนช.ลงมติเลือกบอร์ดชุดใหม่ 19 เมษายน นี้</li> <li>2) ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท มีรายรับ 2.55 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท เป็นงบลงทุน 6.60 แสนล้านบาท กระทรวงศึกษาฯ ได้งบสูงสุด 4.89 แสนล้านบาท รองมา ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 3.73 แสนล้านบาท และ กระทรวงกลาโหม 2.27 แสนล้านบาท</li> <li>3) ธนาคารโลก ได้คาดการณ์อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2561 ว่าจะขยายตัวได้ถึง 4.1% เป็นการเติบโตที่สูงสุดในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2555</li> <li>4) กรมสรรพากรเร่งเครื่องออกกฎหมายภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แยกเป็น พ.ร.บ. 3 ฉบับ ฉบับแรกยกเลิกการยกเว้นภาษีแวตสินค้าออกทางพัสดุไม่เกิน 1,500 บาท ฉบับสองให้อีคอมเมิร์ซ เสียภาษีแวต ฉบับสาม ภาษีผู้ประกอบการ เฟซบุ๊ก ยูทูบ โลกออนไลน์ ที่ผู้ให้บริการต้องหักภาษีส่งสรรพากร</li> </ol> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 19 เมษายน - สนช. สรรหากรรมการ กสทช. ชุดใหม่ (เป็นความคืบหน้าสำหรับการประมูลคลื่น 900/1800MHz) 2) 20 เมษายน - กบง. พิจารณาสูตรคำนวณราคาปีโตรเฉลี่ยหน้าโรงกลั่น; 3) ติดตามนโยบายตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯต่อจีน</p> <p>สำหรับแนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดฟื้นตัวต่อตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ สัปดาห์นี้จะเริ่มการประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคาร ความเสี่ยงด้านปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในซีเรีย และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด การปรับตัวขึ้นมีแนวโน้มที่ระดับ 1773 และ 1783 จุด ในขณะที่การย่อตัวลงจะมีแนวรับที่ระดับ 1760 และ 1755 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y 12/04/2018 @ 2.56%	(ผลตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลง)	+0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Slightly Overweight	<p>ภาวะการซื้อขายตราสารหนี้สัปดาห์นี้ โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน มีแรงขายพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น 0-3 ปี ในทางกลับกันมีแรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลที่เป็น Benchmark และได้รับการประกาศให้เป็น Destination Bond ในการทำ Bond Switching ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับแบนราบมากขึ้น (Flattening) ซึ่งปรับไปในลักษณะเดียวกับเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ประกอบกับในช่วงปลายสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุน หลังจากมีการเปิดเผยถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐฯกับซีเรีย สิ้นสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 2-4 bps อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 6 ปี ปรับตัวในรอบ 0-2 bps อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7-11 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ 1-2 bps นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 7,657 ล้านบาท โดยขายสุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 21,064 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 13,407 ล้านบาท</p> <p>สัปดาห์นี้คาดพันธบัตรไทยจะผันผวนตามการปรับตัวของพันธบัตรสหรัฐฯ จากความเสี่ยงด้านนโยบายการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และความเสี่ยงด้านปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในซีเรีย</p>
	US Treasury 10Y (13/04/2018 @ 2.83%)	(ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.43% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+1.99%	-0.64%	I-Develop	Slightly Underweight	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐ ยุโรป และเอเชียเคลื่อนไหวในกรอบ โดยตลาดรอดติดตามผลประกอบการที่ชะลอตัวทยอยประกาศ รวมถึงมีความเคลื่อนไหวผันผวนจากสถานการณ์ Trade War ของการค้าจีนและสหรัฐ ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ประกอบไปด้วย ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใบอนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่สหรัฐฯ เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร และยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักร</p> <p>ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวหลังจากที่นักลงทุนหันมาถือสินทรัพย์ปลอดภัย จากประเด็นความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และความเสี่ยงด้านปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในซีเรีย</p> <p>แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นมีโอกาสผันผวน สิ่งที่ต้องจับตา 1) ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐคาดว่าจะเพิ่มขึ้น และ 2) ความร่วมมือของ OPEC และ Non-OPEC ในการลดกำลังการผลิต 3) ติดตามการประชุม OPEC เดือนมิถุนายนว่าจะขยายเวลาลดกำลังการผลิตออกไปหรือไม่</p>
	Europe (STOXX50)	+1.17%	-1.59%			
	Japan (NIKKEI)	+0.97%	-4.33%			
	Emerging Market (MSCI EM)	+1.04%	+0.95%			
	Gold	+0.60%	+2.32%	I-GOLD	Slightly Overweight	
	Oil (WTI)	-4.59%	+2.96%	I-OIL	Slightly Overweight	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.06%	-2.32%	I-SMART	Neutral	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเคลื่อนไหวปรับตัวขึ้น พันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.83% เป็นผลจากผู้นำเงินประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ส่งสัญญาณเปิดเสรีการค้าและลงทุนกับต่างชาติมากขึ้น และเน้นลดการเก็งกำไรทางการค้าของจีน รวมทั้งเพิ่มมาตรการเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่างชาติในจีน ส่งผลให้ ประธานาธิบดี ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ตอบรับค่อนข้างดีและพร้อมเจรจา ทำให้ความตึงเครียดต่อภาวะการค้าโลกลดลง นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความเห็นสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี และขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีหน้า ประกอบกับประธานธนาคารกลางยุโรปให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจยุโรปจะยังขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน พร้อมทั้งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเริ่มปรับสูงขึ้นในระยะกลาง สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงจึงได้รับผลกระทบ แต่กองทุนเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยุโรปรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ</p>
	JPMorgan Emerging Bond	-0.30%	-1.86%			
	iBoxx High Yield Index	+0.96%	+0.18%	M-SMART INCOME	Neutral	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.16%	-1.24%			

**ข้อสงวนสิทธิ์**

**คำเตือน**

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้ข้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน